

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. 'ไก่ - ไช้ - ยาง' ราคาร่วงต่อเนื่อง สศก.แจงสาเหตุผลผลิตยังล้นตลาด	แนวหน้า
๒. สศก.เชื่อช่วงมีนาฯปาล์มออกสู่ตลาด 'นำเข้า' ไม่กระทบ	กรุงเทพธุรกิจ
๓. ขยายตลาดน้ดกกล้วยไม้ลิ้นก.พ. 'ระพี สาคริก' แนะนำผลิตกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์	สยามรัฐ
๔. แนะนำผู้ทำนาเกลือขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร	เดลินิวส์
๕. ทำลายสินค้าปศุสัตว์นำเข้าโดยผิดกฎหมาย	เดลินิวส์
๖. ชงกรม.เพิ่มใช้ยาง ๑ แสนตัน	ฐานเศรษฐกิจ
๗. เกาะข้าวเกษตร	เดลินิวส์
๘. สกย.เก็บเงินเซสปีนี - งต ๓ เดือนหายพันล.	กรุงเทพธุรกิจ
๙. ตั้งราคาขั้นต่ำข้าวรัฐ เทสต่อกรวดล้านตัน	กรุงเทพธุรกิจ
๑๐. อบจ.อ่างทอง ปลื้มผุดเพิ่มโรงเรียนชานา "พอเพียง"	มติชน
๑๑. ทรังพัฒนาถนนคอนกรีต นำยางพาราเป็นส่วนผสมช่วยยึดเกาะลดอุบัติเหตุ	สยามรัฐ
๑๒. สศค.ปิ้งไอเดีย จ่อตั้งกองทุนรูปแบบใหม่	ไทยรัฐ
๑๓. มกอช.ผนึกออย. - กรมวิชาการเกษตร - สมาคมค้าปลีก ตรวจสอบแอปเปิดสดนำเข้า สร้างความมั่นใจผู้บริโภค	สยามรัฐ
๑๔. สวนปาล์มบุกพาณิชย์	โพสต์ทูเดย์

ไก่-ไข่-ยาง'ราคาร่วงต่อเนื่อง สศก.แจงสาเหตุผลผลิตยังถ้นตลาด

นายเลอศักดิ์ วิจิตรกุลไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน ธันวาคม 2557 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2556 ภาพรวมพบราคาตลงร้อยละ 12.68 โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยยางพารา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับ สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ สับปรดโรงงาน และสุกร โดย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากความต้องการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลกมีมากขึ้น สับปรด โรงงานราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลง และสุกรราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

หากเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน ธันวาคม 2557 ตลงร้อยละ 1.36 สินค้า ที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ไก่ เนื้อ และไข่ไก่ โดยยางพาราลดลงเนื่องจาก ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและราคาลาด ล่วงหนัก TOCOM ปรับตัวลดลง ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่ เยื่ออานวย ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มัน ส่าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน โดยมันส่าปะหลังราคาสูง ขึ้นแม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นแต่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเบ็ง และลานมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาส่งขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหาร สัตว์ สับปรดโรงงาน ราคาส่งขึ้นเนื่องจาก ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของโรงงานแปรรูป ปาล์ม น้ำมัน ราคาส่งขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิต ออกสู่ตลาดน้อย ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2558 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะ ไกล่เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน ธันวาคม 2557 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีแล้ว (ปี 2556) พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลงร้อยละ 4.85 ผลผลิตที่ลดลงได้แก่ มันส่าปะหลัง ยางพารา สับปรดโรงงาน หอมแดง และสุกร ส่วนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่

สศก.เชื่อช่วงมีนาฯ ปาล์มออกสู่ตลาด 'นำเข้า'ไม่กระทบ

สศก.หนุนพาณิชย์นำเข้าปาล์ม มีนใจช่วงเดือน
มีค.ปาล์มดิบออกสู่ตลาดเกินล้านตัน สัมพันธ์เดือร์
ผลกระทบมาตรการและผู้บริโภคต่อเนื่อง

นายเอกศักดิ์ วีระกุลสุโขทัย เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ในฐานะ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน
แห่งชาติ(กนป.) กล่าวถึงการประชุม กนป. ที่ผ่าน
และได้อนุมัติเปิดตลาดนำมันปาล์มและน้ำมัน
เนื้อในเมล็ดปาล์ม ตามข้อผูกพันของทุกกรอบ
การค้าระหว่างประเทศ และการนำเข้ามันปาล์ม
50,000 ตัน

สำหรับสินค้ามันปาล์มและน้ำมันเมล็ดใน
ปาล์ม มีการผูกพันการการค้าระหว่างประเทศ
ได้แก่กรอบองค์การการค้าโลก กรอบเขตการค้า
เสรีอาเซียน(อาฟตา) และกรอบเขตการค้าอาฟตา
ที่ประชุม กนป. เห็นชอบให้เปิดตลาดนำมัน
ปาล์มและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม ปี2558 ตามข้อ
ผูกพันของทุกกรอบการค้าระหว่างประเทศ และ
บริหารกรนำเข้าโดยให้องค์การคลังสินค้า (อคลัง)
เป็นผู้นำเข้าและกระจายให้ผู้ผลิตภายในประเทศ
ตามที่สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเป็นผู้จัดสรร

ตั้งนั้นเพื่อรักษาสมดุลความต้องการใช้ทั้ง
ในประเทศและเพื่อการส่งออก จึงให้นำเข้ามัน
ปาล์มปริมาณเท่าที่จำเป็น 50,000 ตัน นำเข้าให้เสร็จ
กลางเดือนก.พ. เพื่อผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวด

นายเอกศักดิ์ กล่าวว่า อิทธิพลของภัยแล้งใน
ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลได้จากปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยปี 2557 ต่ำกว่าปี 2556 โดยปริมาณฝนที่ตก
ในภาคใต้ฝั่งตะวันออกลดลง 14% และภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ลดลง 9% ทำให้ผลผลิตต่อไร่ของปี 2557
และปี 2558 ลดลง ส่งผลให้อุปทานในช่วงไตรมาส
แรกปี 2558 ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้และ
ระดับสต็อกเข้าใกล้จุดวิกฤติ แต่สศก.คาดว่าตั้งแต่
เดือนมี.ค. เป็นต้นไป ผลผลิตปาล์มจะมีทยอย
ออกสู่ตลาดเกินกว่าล้านตัน คาดว่าระดับสต็อก
จะมีปริมาณมากขึ้นจนถึง 260,000-350,000 ตัน

ที่ประชุมได้ให้คำแนะนำกรมเพื่อบริหาร
จัดการปาล์มหมักและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด
ติดตามและบริหารจัดการสต็อกและราคามล
ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทุก 2 สัปดาห์ ในช่วง
เดือน ก.พ.-มี.ย.นี้ เป็นช่วงวิกฤติเพื่อไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

‘ระพี สาคริก’แนะผลิตกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ขยายตลาดนักกล้วยไม้สินก.พ.

“บิดาแห่งกล้วยไม้” ย้ำเกษตรกรพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้เพิ่มความหลากหลาย แก้ววิฤตวิฑราคาดก ขณะทีกระทรวงเกษตรฯ ระบุกระแสตอบรับตลาดนักกล้วยไม้คุณภาพดี เงินหมุนเวียนวันละ 2-3 แสน พร้อมขยายเวลาเปิดตลาดถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ สอดรับนโยบายเปิดตลาดน้ำหน้าทำเนียบฯ

กทม. : นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการจัดงาน “ตลาดนักกล้วยไม้คุณภาพ” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาลว่า หลังเปิดตลาดนักกล้วยไม้คุณภาพอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ที่ผ่านมามีกระแสตอบรับดีมากขึ้นเรื่อยๆ จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งผลการสำรวจข้อมูลและประเมินผลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันเปิดงานจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 3 วัน พบว่า ปริมาณกล้วยไม้ที่จำหน่ายในแต่ละวันไม่พอจำหน่ายต้องนำมาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยมีเงินหมุนเวียนประมาณ 2-3 แสนบาทต่อวัน ขณะที่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ซื้อพึงพอใจกับกล้วยไม้ที่นำมาจัดแสดง เช่น กล้วยไม้พันธุ์พระราชทานนาม ได้แก่ หวายโลมสลึง หวายรักดลสิริน หวายชมพูนครินทร์ รวมถึงกล้วยไม้คุณภาพจากผู้ผลิตที่นำมาจำหน่าย อาทิ กล้วยไม้ตระกูลช้าง กล้วยไม้ตระกูลห้วยทุกประเภท ฟาแลน นอปซิส แวนด้า เพราะเป็นกล้วยไม้ที่มีความหลากหลายทั้งสายพันธุ์ สีรูปแบบ ในราคาที่ย่อมเยาโดนใจ โดยเฉพาะบางร้านยังได้กล้วยไม้ส่งออกที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศมาจำหน่ายด้วย

นายสมชายกล่าวว่า นอกจากเปิดแสดงและจำหน่าย กล้วยไม้ ในงานตลาดนักกล้วยไม้คุณภาพ ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก และการดูแลกล้วยไม้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกล้วยไม้ เช่น ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวิชาการกล้วยไม้ ที่มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อวงการกล้วยไม้ไทย ซึ่งในวงการกล้วยไม้ทุกชนกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งกล้วยไม้ไทย มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ และได้ย้ำให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการกล้วยไม้คำนึงถึงการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความหลากหลาย มากกว่าการเน้นการปั้นตา หรือการขยายพันธุ์เพื่อการค้าเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อมีการผลิตกันออกมามากก็จะส่งผลต่อราคา และมีการจัดเสวนา หัวข้อ “เรียนรู้เรื่องสหกรณ์กล้วยไม้” โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ร่วมเสวนา และหัวข้อ “ความสำเร็จในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของสมาชิกสหกรณ์” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเชื่อมโยงด้านการตลาดและการเจรจาธุรกิจกล้วยไม้ รวมถึงการสาธิตการประดิษฐ์ต่างๆ จากกล้วยไม้ เช่น พวงมาลัยกล้วยไม้ ซึ่งในวันพิธีเปิดงาน “ตลาดนักกล้วยไม้คุณภาพ” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้แนะนำให้เพิ่มปริมาณการใช้กล้วยไม้ทดแทนดอกไม้ชนิดอื่นที่มีราคาแพง เช่น มะลิ หรือกุหลาบ

นายสมชาย กล่าวว่า ทั้งนี้ จากกระแสตอบรับที่ดี ทางรัฐบาลจึงกำหนดให้มีการปรับแผนการจัด “ตลาดนักกล้วยไม้คุณภาพ” จากเดิมที่กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 19-25 มกราคม 2558 โดยขยายการจัดงานให้ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงการจัดงาน “ตลาดน้ำ” บริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

แนะผู้ทำนาเกลือขยับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

24 นางรัชณี ปิ่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 17 เพชรบุรี เปิดเผย ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 71 ของต้นทุนทั้งหมด และถึงการศึกษาต้นทุนการผลิตเกลือทะเลว่ามี ต้นทุนคงที่เป็นเงิน 2,299.35 บาทต่อไร่ หรือคิดพื้นที่ทำนาเกลือทะเลทั้งหมด 52,500 ไร่ โดยที่ จังหวัดเพชรบุรีมี 38,000 ไร่ สมุทรสาครมี 12,000 ไร่ และสมุทรสงคราม 4,500 ไร่ โดยต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,895.32 บาทต่อไร่ต่อปี เป็นต้นทุนผันแปรและ

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและค่าเช่าที่นา ราคาน้ำมันและค่าแรงงานค่อนข้างสูง ประกอบกับสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และการรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่ค่อยเข้มแข็ง ทำให้การต่อรองด้านการตลาดจึงต่ำ และควรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้ประโยชน์จากเกลือสมุทรให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ขณะเดียวกันเกษตรกรก็ควรไปขอขึ้นทะเบียนผู้ทำนาเกลือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรืออำเภอใกล้บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการทำนาเกลือและการส่งเสริมการตลาดต่อไป.

ทำลายสินค้าปศุสัตว์นำเข้าโดยผิดกฎหมาย

ผ นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง “พิธีทำลายสินค้าปศุสัตว์ซึ่งนำเข้าโดยผิดกฎหมาย” ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกระเจี จ.ปทุมธานี ว่ากองสารวัตร และกักกัน กรมปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจยึดของกลางเป็นไตสุกร นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1,300 กสอบ น้ำหนัก 13,000 กิโลกรัม

ด่านกักสัตว์ชลบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจยึดของกลางเป็นตับ นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ 2,300 กสอบ น้ำหนัก 23,000 กิโลกรัม และด่านกักสัตว์กรุงเทพฯ ทางน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจยึดของกลางเป็นเครื่องในโค นำเข้าจากประเทศอินเดีย 4,936 กสอบ น้ำหนัก 49,355 กิโลกรัม

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคสัตว์จากสินค้าปศุสัตว์ที่กระทำผิดดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีการทำลายของกลางซึ่งผ่านกระบวนการตัดสินของศาลตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช 2499 มาตรา 10(2) จำนวนกว่า 8,500 กสอบ น้ำหนักรวมกว่า 85,000 กิโลกรัมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

ชง ครม.เพิ่มใช้ยาง 1 แสนตัน

4 กระทรวงนำร่อง/สภาเกษตรกรฯจี้ล่างสต็อกคืนราคา

3 “อำนาจ” เตรียมชง ครม.ไฟเขียวแผนเพิ่มใช้ยางในประเทศปี 58 อีก 1 แสนตัน นำร่อง 4 กระทรวงหลัก เกษตรฯ-การท่องเที่ยวและกีฬา-ศึกษาธิการ-มหาดไทย ระบุใช้ยางทั้งจากสต็อกเก่าและสต็อกใหม่ของรัฐบาล ยอมรับส่งมอบยางสต็อกเก่า 2.08 แสนตันที่ขายให้กับไชน่าให้หนานฯ ยังอึด ติดปัญหาโต้แย้งเรื่องคุณภาพ เชื่อไม่เบียดรับมอบเหตุวางเงินค้ำประกันสัญญา

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้าวกับดูแลยางพาราของประเทศ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ล่าสุดอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศของส่วนราชการจาก 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย (ไม่รวมโครงการใช้ยางของกระทรวงคมนาคมที่แยกไปต่างหาก) คิดเป็นปริมาณยางที่จะมีการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นอีกในปีประมาณ 1 แสนตัน จากทุกปีที่ผ่านมา ไทยมีการใช้วัตถุดิบยางพาราในประเทศประมาณ 5-6 แสนตัน ที่เหลืออีกกว่า 3 ล้านตันส่งออกต่างประเทศ

“กำลังรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารโครงการส่งเสริมการใช้ยาง เพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศในปีนี้โดยรวมประมาณ 1 แสนตัน โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะใช้ในการทำบ่อ เรื่อง

เขื่อนต่างๆ ส่วนกระทรวงศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ใช้ในเรื่องทำสนามกีฬา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของเด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดได้รวบรวมเสร็จแล้ว เหลือจัดทำเป็นเอกสารเพื่อนำเสนอโครงการต่อ ครม. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือโครงการของกระทรวงเกษตรฯล้วนๆ กับโครงการของกระทรวงอื่น คาดเอกสารจะแล้วเสร็จและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ในสัปดาห์หน้า”

สำหรับยางที่ส่วนราชการจะนำไปใช้ในครั้งนี้เป็นยางจากทั้งในสต็อกเก่าของรัฐบาล (2.08 แสนตัน) รวมถึงยางสต็อกใหม่ที่ใช้งบกองทุนมูลนิธิกัณชน (บีพีเฟอ์ พันด์) ซื้อมาแล้วในเวลานี้ประมาณ 5.2 หมื่นตัน ใช้เงินไปประมาณ 2,970 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 16 ม.ค.58) ส่วนชนิดยางที่จะนำไปใช้ ยางในสต็อกรัฐบาลมี 4 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางลูกขุน และยางแท่ง

STR 20 โดยงบประมาณการจัดซื้อของแต่ละโครงการจะมาจาก 3 ส่วนคือ งบส่วนท้องถิ่น งบของหน่วยงาน และงบส่วนกลางที่จะไปสนับสนุน

นายอำนวยการกล่าวถึงโครงการส่งเสริมการใช้ยางในส่วนราชการในปีนี้อาจประสบความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคที่ติดขัดได้รับการแก้ไข จะนำไปสู่การวางระเบียบปฏิบัติการใช้ยางในปีต่อๆ ไปอย่างชัดเจน จะช่วยเพิ่มการใช้ยางในประเทศได้อีกมาก

"ยางที่เราซื้อมาใหม่โดยใช้เงินกองทุนมูลนิธิกันชนที่ซื้อมาแล้วประมาณ 5.2 หมื่นตัน เราใช้วิธีบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลของการซื้อมาขายไปเพื่อให้เกิดมูลฝิ่งสต็อก โดยส่วนหนึ่งส่งออก อีกส่วนหนึ่งเก็บสต็อกไว้ในโกดังของกรมวิชาการเกษตร และโกดังเช่าจากเอกชน เพื่อรอการส่งออก หรือเพื่อใช้ในประเทศเพื่อไม่ให้ไปทำร้ายตลาดทำให้ราคายางตกซึ่งต้องใช้ความระมัดระวัง"

อย่างไรก็ตามยอมรับว่าสต็อกยางเดิมที่ได้เซ็นสัญญาขายให้กับบริษัทโซน่า ไซน่า ไซน่า ไรบเบอร์ อินดัสทรีกรุ๊ป รัฐวิสาหกิจของจีนไปก่อนหน้านี้จำนวน 2.08 แสนตัน ได้เริ่มส่งมอบแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาประมาณ 2 พันตัน ที่เหลือยังมีความล่าช้า เพราะติดปัญหาเรื่องคุณภาพยางที่ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นไม่ตรงกัน หากตกลงร่วมกันได้ในเรื่องคุณภาพยางในการส่งมอบ คาดในปีนี้จะส่งมอบได้ทั้งหมด เชื่อว่าคู่ค้าคงไม่เบียดเบียนในการรับมอบสินค้า เพราะมีการวางเงินค้ำประกันอยู่

ด้านนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 ให้ความเห็นกรณีโครงการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศของส่วนราชการว่า เห็นด้วยในการจัดการล้างสต็อกยางเก่า 2.08 แสนตันเพื่อส่งออกหรือใช้ในประเทศให้หมดโดยเร็ว เพราะพ่อค้ามักอ้างว่าสต็อกเก่าของรัฐบาลเป็นสาเหตุของราคายางในประเทศที่ไม่สามารถขยับขึ้นได้





24 เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558.....○ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ จัดแสดงการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น โดย ชมรมโอเคบาน่า เชียงใหม่ และ สาคิดการทำโมจิแบบดั้งเดิม โดยอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่.....○ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ นิทรรศการ เทคโนโลยีองค์ราชัน กับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในเทศกาลชมสวน ที่มีการจัดนิทรรศการ การท่องเที่ยวของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบประเทศอาเซียนและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของนานาประเทศที่ได้น้อมนำเอาโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ไปปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และในด้านการอนุรักษ์และรักษา

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และมีการจัดนิทรรศการดอกไม้ประจำชาติประเทศอาเซียน ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย.....○ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมพนักงานเชือดสัตว์เชิงปฏิบัติการสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จัดอบรมให้กับพนักงานเชือดสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้เข้าใจวิธีการเชือดสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ณ โรงแรมชาลีนา โฮเทล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่.....○ นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น และดูงานการผลิตและอัดขางก้อนของสถาบันเกษตรกรผู้แปรรูปยาง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ และสุราษฎร์ธานี.....○

“กิด กางไทย”

ส.ก.ย.เก็บเงินชดเชยปีหนึ่งลด3เดือนหาย‘พ้นล.’

ส.ก.ย.ล้มไม่มียกข้อยกเว้นเงินชดเชยอีก หลังปี 57 งดเก็บมาแล้ว 3 เดือน เงินหาย 1,000 ล้านบาท ขณะที่ราคายางไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย หนี้ราคาขางร่วง งดจัดเก็บเงินชดเชยปี

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(ส.ก.ย.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(กสย.) ว่า ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากการส่งออกยางพาราหรือเซส(CESS) ในปี 2557 มีทั้งสิ้น 3,642 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในปี 2556 อยู่ที่ 9,625 ล้านบาท หรือหายไปกว่า 6,900 ล้านบาท

ทั้งนี้เนื่องจากปี 2557 ราคาขางพาราปรับลดลงตลอดทั้งปีเฉลี่ยโลกรั่มละไม่เกิน 60 บาท ทำให้ต้องใช้อัตราการจัดเงินชดเชยที่โลกรั่มละ 1.40บาทต่างจากปีก่อนหน้าที่ราคาขางเกินโลกรั่มละ 80 บาทขึ้นไป การจัดเก็บเงินชดเชยอยู่ที่โลกรั่มละ 5บาทรวมทั้งในปี 2557 ทางส.ก.ย.ได้ประกาศงดการจัดเก็บเงินชดเชย 3 เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.2557 ส่งผลให้เงินชดเชยระหว่างนี้หายไปประมาณ 1,000 ล้านบาท

“การงดเก็บเงินชดเชย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นราคาขางในตลาดให้สูงขึ้น แต่จากการดำเนินการพบว่าสถานการณ์ราคาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้ มีเพียงผู้ประกอบการเท่านั้น หลังจากนั้นต่อไป ส.ก.ย.คงไม่มียกข้อยกเว้นเงินชดเชยอีกแล้ว ขณะเดียวกันจากราคาขางที่ยังตกต่ำ ทำให้การจัดเก็บเซสในปี 2558 มีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย” นายประสิทธิ์ กล่าว

นายประสิทธิ์ก็กล่าวว่าเงินชดเชยที่จัดเก็บได้

3,642 ล้านบาทนั้น ได้จัดสรรให้กรมวิชาการเกษตร เพื่อนำใช้ในงานวิจัย จำนวน 182 ล้านบาททำให้ในปี 2557

ส.ก.ย. มีรายได้จากเงินชดเชยสุทธิจำนวน 3,460 ล้านบาท ในขณะที่การสงเคราะห์เกษตรกรยังคงดำเนินการต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้นในส่วนของ การสนับสนุนให้โค่นขางเก่า เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นราคาขางในประเทศ ทำให้รายได้ของ ส.ก.ย. ในปี 2557 ลดลงกว่า 655 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 การสงเคราะห์เกษตรกรยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดพื้นที่การปลูกขางขณะนี้เกษตรกรเสนอ

ร่วมโครงการแล้วจำนวน 2.3 แสนไร่ ในจำนวนนี้มีความพร้อมจะโค่นพื้นที่จำนวน 1.9 แสนไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังมีโครงการโชนึ่งขางพาราเพื่อปรับพื้นที่ปลูกขางที่ไม่เหมาะสม ให้หันไปปลูกพืชชนิดอื่นรวมพื้นที่ 8 หมื่นไร่ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจ เป็นเป็นการปลูกป่าล้มไม้จำนวน 6.8 หมื่นไร่ เหลือเป็นการปลูกไม้ผล อีกประมาณ 1 หมื่นไร่ ทั้งนี้จากเป้าหมายการโค่นขางได้กำหนดไว้ปีละ 4 แสนไร่ เกษตรกรที่ไม่สามารถโค่นได้ทันปีที่ผ่านมาทางส.ก.ย.ได้จะเลื่อนมาเป็นปี 2558

นายประสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ในการประชุมกสย. ที่ประชุมได้เร่งรัดให้ สกย. ดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณปี 2559 ตามที่กรมเห็นชอบจะจัดสรรงบลงทุน 20% ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งส.ก.ย.จะเร่งดำเนินการต่อไป แต่ในเบื้องต้นได้กำหนดกรอบงบประมาณปี 2559 ไว้ที่ 9,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อปรับปรุงตลาดขางพาราท้องถิ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ 108 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในจำนวนนี้ 4 แห่งจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตลาดขางพาราแห่งใหม่ เพิ่มจากปัจจุบันที่มีอยู่ 6 แห่งคือ ทาดใหญ่ จ.สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา บุรีรัมย์ และหนองคาย

ตั้งราคาขั้นต่ำข้าวรัฐ ๖ ทดสอบการกวาดล้างต้นทุน

กรมการค้าต่างประเทศ
ขอศึกษาข้อกฎหมาย
ป้องสยามอินดีก้าร่วมซื้อ

**“พาณิชย์”ลดราคา หวังทดสอบข้าวเฉลี่ย
ล้างต้นทุน ระบุ ข้าวขาว 5% กำหนดราคาขั้นต่ำ
เฉลี่ย 8 พัน-1 หมื่นบาท ต่ำกว่าราคาตลาดที่ตัน
ละ 1.3 หมื่นบาท เชื่อระบอบได้หมด เหตุตลาด
ภายใน-ตลาดแอฟริกาต้องการข้าวเก่า**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ เปิดเผยหลังชี้แจงการจำหน่าย
ข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 1/2558 ปริมาณ
รวม 9.9 แสนตัน มูลค่ารวมพลอร์ แวลู 1.16
หมื่นล้านบาท ว่า การประมูลข้าวในสต็อก
ของรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 29 ม.ค.นี้ จะมีความ
แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจาก
เป็นการขายข้าวแบบยกคลัง ซึ่งข้าวแต่ละ
กองมีทั้งคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต้อง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานหลายระดับ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ร่วม
ประมูลมีข้อมูลเบื้องต้น ก่อนการเข้าร่วม
ประมูล กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ประกาศ
ราคาขั้นต่ำของข้าวทั้งคลัง(พลอร์ แวลู) เป็น
ราคาเริ่มต้น ให้ผู้เสนอซื้อแข่งขันเพิ่มมูลค่า
และผู้ประกอบการรายเล็กสามารถรวมเสนอ
ซื้อในคลังเดียวได้

การประมูลครั้งนี้ แตกต่างจากการ
ประมูลที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประมูลแบบ
รายกองเฉพาะข้าวที่คุณภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ไม่มีการเปิดเผยราคาขั้นต่ำ (พลอร์
ไพร์ซ์) และเป็นการนำข้าวตัวอย่างมาแสดง
แทนการเปิดให้ดูข้าวในคลังสินค้า

ทั้งนี้ การปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อให้เกิด
ความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประมูล รวมทั้ง
ปรับวิธีการและแนวทางการพิจารณาเพื่อมุ่ง
ให้เกิดการแข่งขัน โดยคงยึดหลักของความ
โปร่งใส เป็นธรรม

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการฟังคำชี้แจง
การประมูลมีเอกชนให้ความสนใจจำนวนมาก

รวมถึงผู้แทนบริษัท สยามอินดีก้า จำกัด ซึ่ง
ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ชี้มูลทุจริตการขายข้าว
แบบรัฐต่อรัฐ มาร่วมฟังด้วย

เบื้องต้นกรมการค้าต่างประเทศ ยอมรับ
ว่า ขณะนี้บริษัทดังกล่าวยังไม่อยู่ในบัญชีดำ
(Black List) ของกรมจึงสามารถร่วม
ประมูลข้าวได้ แต่ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกำลัง
พิจารณาว่าหากป.ป.ช.ส่งเอกสารการชี้มูล
มาให้แล้ว บริษัทดังกล่าวจะต้องเข้าขาย
บัญชีดำทันทีหรือไม่ ซึ่งจะมีผลให้ไม่สามารถ
ร่วมประมูลซื้อข้าวในครั้งนี้อย่างแน่นอนหรือไม่
ได้อีก

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคม
ผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แม้จะมีการปรับ
หลักเกณฑ์การประมูลใหม่ แต่ราคาขั้นต่ำที่
กรมฯกำหนดซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดปกติมาก
จึงเชื่อว่าจะสามารถขายได้หมดในการประมูล
ครั้งนี้ และน่าจะได้ราคาดี

“ราคาขั้นต่ำของรัฐไม่สะท้อนราคาตลาด
โดยข้าวหอมมะลิในตลาดราคากก.ละ 31-32
บาท ส่วนราคาขั้นต่ำรัฐขายอยู่ที่กก.ละ 21 บาท
ส่วนข้าวขาว 5% ราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่กก.ละ
13 บาท รัฐกำหนดขั้นต่ำอยู่ที่กก.ละ 8 บาท”

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวของไทย
พบว่า ราคาข้าวขาวส่งออกของไทยอยู่ที่เฉลี่ย
ตันละ 410 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งเฉลี่ย
อยู่ที่ตันละ 370 ดอลลาร์ หากการประมูลซื้อ
ตามราคาที่รัฐกำหนด ผู้ส่งออกก็จะสามารถ
ส่งออกในราคาที่แข่งขันได้ เพราะเฉลี่ยเพียง
ตันละ 340 ดอลลาร์

สำหรับการประมูลข้าวสารในสต็อก
รัฐบาล ครั้งที่ 1/2558 มีปริมาณทั้งสิ้น
999,763.61 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 5% ประมาณ
850,000 ตัน และข้าวหอมมะลิ ประมาณ
150,000 ตัน จาก 168 คลังออกส.และ องค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร(อตก.) จาก 36 จังหวัดทั่ว
ประเทศ มูลค่ารวมประมาณ 1.168 หมื่น
ล้านบาท ซึ่งจะเปิดให้มีการประมูลในวันที่
29 ม.ค.นี้ คาดจะทราบผลการประมูล
เบื้องต้นได้ในวันเดียวกัน

‘อบจ.อ่างทอง’ปลื้มผุดเพิ่ม โรงเรียนชาวนา‘พอเพียง’

นายสุรเชษ นิมกุล นายก อบจ.อ่างทอง เปิดเผยว่า อบจ.ได้จัดตั้งแปลงนาข้าวสาธิต ที่บริเวณสำนักงาน อบจ.อ่างทอง เพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนชาวนาตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัย สามารถผลิตข้าวได้ไร่ละ 90-110 ถัง พร้อมทั้งอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ โดยเฉพาะสมาชิกโรงเรียนชาวนาไม่เผาตอซังหลังเก็บเกี่ยว ใช้ฮอร์โมนจากสมุนไพรในครัวเรือนจัดทำขึ้นเองแทนสารเคมี เช่น หัวปลี สารสะเดา เปลือกส้มประด และเศษผักในครัวเรือน ทำเป็นน้ำหมักใช้ฉีดพ่นไล่แมลง เพลี้ย และเป็นปุ๋ย และใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว กข.49 ที่ต้านเพลี้ยได้ดี ซึ่งเกษตรกรสนใจมาก

“ขณะนี้ได้ตั้งโรงเรียนชาวนาแล้วจำนวน 20 แห่ง มีสมาชิกเครือข่ายทุกอำเภอ มากกว่า 3,500 ครัวเรือน และกำลังขยายเครือข่ายมากขึ้น”

สร้างพัฒนาถนนคอนกรีต นำยางพาราเป็นส่วนผสม ช่วยยืดเกาะ-ลดอุบัติเหตุ

|| ครั้ง นายสมชัย จันทรสกุล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ตรัง กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.
ตรัง ได้เดินทางศึกษาดูงานโรงงานแอส
ฟอลต์คอนกรีตผสมยางพารา ที่ บริษัท
บีทูเมน ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ธานี โดยมี นายยุทธพงศ์ ศักดิ์อมรชัย
ผู้จัดการโรงงาน นายจิรวัดน์ ผ่องพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายขายต้อนรับและเป็นวิทยา
กรบรรยายให้ความรู้

นายสมชัยกล่าวต่อไปว่า ในช่วง
เช้า คณะ อบจ.ตรัง รับฟังการบรรยาย
สรุปโครงการวิจัยก่อสร้างแปลงทดสอบ
แอสฟอลต์คอนกรีตผสมยางพารา ช่วง
บ่ายเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิต
ยางมะตอยด้วยการนำยางพารามาผสม
และดูสภาพถนนจริงที่ใช้แอสฟอลต์
คอนกรีตผสมยางพารา ซึ่งพบว่ามีการ
ยืดเกาะถนนได้ดี ช่วยลดอุบัติเหตุ แม้
จะมีข้อเสียเล็กน้อยคือพื้นผิวถนนหยาบ
และมีเสียงดังขณะรถวิ่งบนถนน

"ดังนั้น อบจ.ตรัง จึงมีนโยบาย
ที่จะทำการก่อสร้างถนนหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบจ.ตรัง โดยใช้ผิวยางแอสฟอลต์
คอนกรีต (Para Asphalt Concrete)
และใช้ยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนผสม
เพราะภาคใต้เป็นแหล่งผลิตยางพารา
ธรรมชาติมากที่สุด ประกอบกับราคา
ยางพาราตกต่ำ ชี้นลงไม่แน่นอน อบจ.
ตรัง จึงเห็นความสำคัญของการเอายาง
พาราธรรมชาติมาผสมยางมะตอยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของถนน และช่วยเพิ่ม
ปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ"
นายสมชัย กล่าว

สศค.บั้งใจเดียวจัดตั้งกองทุนรูปแบบใหม่

ฟื้นฟูอาชีพเพิ่มรายได้รากหญ้าแบบยั่งยืน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของมาตรการดูแลชาวนาและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มรากหญ้าของประเทศว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการไปพอสมควร ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อเสนอแนะว่า ต้องการให้มีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม จึงได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปศึกษาว่าควรมีมาตรการใดเพิ่มเติมอีกมากน้อยเพียงใด

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า กำลังศึกษา มาตรการช่วยเหลือชาวนาและผู้มีรายได้น้อย เพราะราคาน้ำมันที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าการเกษตร ปรับลดลงตามไปด้วย แต่แนวทาง ต้องเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ช่วยทำให้รายได้ของกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มรากหญ้าเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่การแจกเงิน เพราะมีการให้เงินไปพอสมควรแล้ว และไม่ใช่นำแนวทางที่ยั่งยืน เพราะหากสนับสนุนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือช่วยลดต้นทุนการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกร จะมีความเหมาะสมกว่า อาทิ การจัดตั้งกองทุนแบบใหม่ คล้ายกับกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และกองทุนหมู่บ้าน ที่รัฐบาลช่วยเงินแล้วไปให้สมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาไปใช้สร้างอาชีพ ซึ่งต้องกำหนด วัตถุประสงค์ของกองทุนให้ชัดเจน ไม่ใช่กู้ไปแล้วไปซื้อมือถือ หรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การใช้เงิน ในครั้งนี้ต้องให้มีการเกิดอาชีพ ช่วยให้คนมีข้าวกินในระยะยาว.

มกอช. ผนึก อย.-กรมวิชาการเกษตร-สมาคมค้าปลีก ตรวจเข้มแอปเปิลสดนำเข้า สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

มกอช. ประสาน อย. เก็บตัวอย่าง “แอปเปิลสดนำเข้า” ในห้างสรรพสินค้าส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หลัง USFDA สหรัฐฯ แจ้งเตือนการเรียกคืนสินค้า 2 รายการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Listeriosis หรือมีเชื้อปนเปื้อนหลงเหลือ ขณะที่ อย. วาง 3 มาตรการเข้ม ตรวจสอบแอปเปิลนำเข้าจากสหรัฐฯ พร้อมติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เน้นล้างผลไม้และปกปิดเลือกช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรค

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้แจ้งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้มีการเรียกคืนสินค้าแอปเปิลของบริษัท Bidart Bros. จำนวน 2 รายการ คือ แอปเปิลพันธุ์กาล่าภายใต้เครื่องหมายการค้า “Big B” และแอปเปิลพันธุ์แกรนนี่สมิธ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค Listeriosis ซึ่งอาจเกิดผลกระทบบ้างรุนแรงต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายต่อเด็กแรกเกิดหญิงมีครรภ์ และคนชรา หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ มกอช. ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสินค้าเกษตรไปเก็บตัวอย่างสินค้าแอปเปิลสดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ที่วางจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในเขต



เกรงว่าจะมีสินค้าหลงเหลืออยู่ในท้องตลาด พร้อมตรวจสอบแอปเปิลสดที่นำเข้าจากประเทศอื่นๆ ด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ขณะเดียวกันผู้บริโภคควรระวังในการเลือกซื้อสินค้าไปบริโภค ที่สำคัญต้องล้างผลไม้ให้สะอาดก่อนที่จะรับประทาน จะสามารถช่วยลดเชื้อและสารเคมีที่ปนเปื้อนออกไปได้

นพ.ไพศาล ดันคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า แอปเปิลทั้ง 2 รายการมีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคลิสเทอริโอซิส ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กแรกเกิดหญิงมีครรภ์ คนชรา หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทั้งนี้ด้านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบแอปเปิลนำเข้าจากอเมริกา ที่ด่านแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

สำหรับการตรวจสอบเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้น อย. ได้ดำเนินการตาม 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.แอปเปิลที่มีปัญหาทั้ง 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” หรือแอปเปิลที่มาจากบริษัท Bidart Bros. ด้านจะไม่ให้นำเข้าและ



กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อาทิ ห้างเทสโก้โลดิสต์ ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างบิ๊กซี จำนวน 10 ตัวอย่าง ส่งให้บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บ (Central Lab) ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเชื้อ Listeriosis monocytogenes ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการตรวจวิเคราะห์ในเร็ววัน

สำหรับตัวอย่างสินค้าที่ มกอช. สุ่มเก็บมาตรวจสอบนั้น เน้นแอปเปิลพันธุ์กาล่า และพันธุ์แกรนนี่สมิธ เบื้องต้นไม่พบสินค้าของบริษัท Bidart Bros. ซึ่งมีปัญหา อย่างไรก็ตาม มกอช. ได้เร่งประสานไปยังผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ให้ตรวจสอบสินค้าแอปเปิลสดที่วางจำหน่ายว่ามีแอปเปิลที่นำเข้าจากสหรัฐฯ และเป็นสินค้าของบริษัท Bidart Bros. หรือไม่ หากมีสินค้าของบริษัทดังกล่าวให้เรียกเก็บออกจากชั้นวางและไม่ให้จำหน่ายเด็ดขาด เพื่อช่วยป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ

ขณะนี้ มกอช. ได้ร่วมกับ อย. กรมวิชาการเกษตร และสมาคมผู้ค้าปลีก ติดตามสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าแอปเปิลสดนำเข้าจากสหรัฐฯ ที่วางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด เพื่อตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

ส่งคืนประเทศผู้ผลิต 2 กรณีเป็นแอปเปิลสายพันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ แต่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่พบปัญหา ด้านจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยขอความร่วมมือให้ผู้นำเข้ารอผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนนำออกจำหน่าย 3 กรณีแอปเปิลทั่วไป จะสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ด่านอาหารและยา เพื่อเฝ้าระวังต่อไป อีกทั้งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังตามตลาดสด และแหล่งจำหน่ายทั้งค้าปลีกและส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ หากพบแอปเปิลไม่ได้มาตรฐาน หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค อย. จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้ามาภายในประเทศอย่างเด็ดขาด รวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ และเพื่อความปลอดภัยควรล้างและปกปิดเปลือกผลไม้ แยกภาชนะที่ใช้กับของดิบและสุก หมั่นทำความสะอาดภายในตู้เย็น และล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับอาหารสดทุกชนิด จะช่วยป้องกันปนเปื้อนของเชื้อโรคได้

สวนปาล์มบุกพาณิชย์

โพสต์ทูเดย์ > เกษตรครบถ้วนกระทรวงพาณิชย์วันที่ 27 ม.ค. ขอคำชี้แจงนำเข้าปาล์มน้ำมันมาเลเซีย 5 หมื่นตัน

นายบุญส่ง นัยทอง นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย และตัวแทนเกษตรกรสวนปาล์มภาคใต้จะเดินทางไปที่กระทรวงพาณิชย์วันที่ 27 ม.ค. เวลา 15.00 น. เพื่อสอบถาม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ว่าทำไมต้องนำเข้าปาล์มน้ำมันจากมาเลเซียจำนวน 5 หมื่นตัน เพราะทำให้ชาวสวนปาล์มต้องเดือดร้อนเพราะจะดูราคาตกต่ำ

ด้าน นายลือชา อุ๋นยวง ประธานสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม จ.สุราษฎร์ธานีกล่าวว่า ชาวสวนปาล์มจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านรัฐบาลที่จะนำเข้า

ปาล์มน้ำมันจำนวน 5 หมื่นตัน ในวันที่ 26 ม.ค.นี้ หลังรัฐบาลได้ประกันราคาผลปาล์มสดในประเทศให้ที่ 5 บาท/กิโลกรัม

ขณะที่ นายบุญส่ง กล่าวว่า ที่ประชุมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 14 แห่งภาคใต้มีมติเห็นชอบตั้งเป็นสมัชชาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ให้นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นประธาน และนายสุนทร รัชรงค์ เป็นเลขาธิการ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลให้ยุบรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

นายบุญส่ง กล่าวอีกว่า งานแรกจะมีการเสนอแนวทางพัฒนายางทั้งระบบต่อรัฐบาล และเรื่องราคาขายที่รัฐบาลแก้ไขยังไม่ตรงประเด็น เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง จึงจะเสนอให้เปิดตลาดเพิ่มรับซื้อทั้งน้ำยางและเศษยางรวมทั้งการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติและอาเซียนวันที่ 10 เม.ย.นี้ที่ จ.ตรัง ■